

เรียบเรียงโดย:

ผศ.ดร.ทพญ.อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต



ลงทุนในแบรนด์แอม คุ้มค่าไหม

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า...ท่ามกลางโควิด และเศรษฐกิจที่ผันผวน แต่สินค้าแบรนด์เนม ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า Chanel Hermès Celine Dior Prada Gucci LV YSL รวมถึงนาฬิกา Rolex Patek สินค้าหลายรุ่นชายดี หายาก ขาดตลาด แถมราคาในซ้อปปรับขึ้นปีหนึ่งก็หลายครั้ง แต่ก็ยังขายดีขยดขยดยังคงแจกฟรีจ้า นอกจากนี้บางรุ่นบางแบบ ยังไม่สามารถหาซื้อได้จากในซ้อป ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า Hermes Chanel หรือนาฬิกา Rolex Patek ไอ้แม่เจ้า มีตังก็ไม่มีของให้ซื้อเนาะจ๊ะ ทำให้ตลาดรีเซลลคักคักที่สุดในรอบหลายปีกันเลยทีเดียว หายาก แต่หาได้คือนิยามของแม่ค้ารีเซลลคักคักนี้

❖ คำถามที่มักจะถูกถามและพูดถึงกันบ่อยมากคือ ❖
- กระเป๋ารุ่นไหนเหมาะที่จะเก็งกำไร!!!!

หลายคนคงจะเห็นกระแสของกระเป๋าหลายรุ่น หลายแบรนด์ที่ในแต่ละปีปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ แถมขายดีขยดขยด คนแย่งกันซื้อขยดขยดกับแจกฟรี โดยเฉพาะ Chanel ไม่ว่าจะเป็น รุ่น classic medium (หรือ ที่เรียกสั้น ๆ ว่า classic 10")



ที่ในช่วง 2 ปีนี้ ราคาแก้วกระโดดจากสองแสนต้นขึ้นมาจนทะลุสามแสนสี่ไปแล้ว และคาดว่าในอนาคตอันใกล้ เราจะได้เห็น classic 10 ในราคาครึ่งล้านกันแน่ ๆ ส่วนน้องส้มหรือน้องม้าของเราก็ไม่ต่างกัน สาวกน้องม้าคงทราบดีว่าถ้าเป็นรุ่นฮิตอย่าง Constance Birkin Kelly นั้นต้องทำยอดกันแค่ไหนกว่าจะได้รุ่นที่ต้องการมาครอบครอง walk in เข้าไปไม่มีทางได้เป็นเจ้าของ ทำให้ราคาในรีเซลลคักคักนั้นมี GAP จากหน้าซ้อปแทบจะสองเท่ากันเลยทีเดียว

หรือแบรนด์ที่มาแรง อย่าง Celine ที่เลือกน้อง Lisa Blackpink มาเป็น Brand Ambassador ก็มีผลทำให้ยอดขายทะลุทะลวงมาก เรียกว่ารุ่นไหนที่ Lisa ถือ สาว ๆ ต้องไม่พลาด ทำให้บางรุ่นอย่าง Ava นี้ปรับราคากันไปปีนึงถึง 5 รอบก็ยังกระแสแรงดีไม่มีตกเลย

แต่การซื้อกระเป๋าที่เหมือนเล่นหุ้น มีขึ้น และมีลงคะ จะให้ได้กำไรต้องรู้จักหะเข้าซื้อ และจ้งหะขายที่ตี ไม่ใช่ทุกระเบรนต์ทุกระุ่น ที่ได้กำไรนะคะ บางแบรนด์ แค่ซ้อปู้บ ยังไม่ได้ใช้จะขายต่อก็คาดทุนหลักหมื่นแล้วก็มีคะ แถมกระเป๋า ขึ้นชื่อว่าหนังนะ มันเสื่อมสภาพได้จากกาลเวลา จากการเก็บ ดีไม่ดี เก็บไม่ดี ทรงเสีย หนังนิ่ม กดทับโซ่ ยาแนวละลาย ราขึ้น นอกจากไม่ได้กำไรแล้วยังขายยากไปอีกจ้า ยิ่งงมือสอง มือสาม ราคาครึ่งคะ ของมีเสื่อมสภาพ โดยเฉพาะถ้าเราไม่ใช้แม่ค้า (ไม่อยู่ในวงการว่างั้นเถอะ) ไปขายเองก็ไม่ได้ง่ายนะคะ แถมสมัยนี้มีจฉาชีพมีทุกรูปแบบ (คนซ้อกก็กลัวคนขาย คนขายก็กลัวคนซ้อคะ) ดังนั้น ซ้อรุ่นที่เราชอบดีที่สุดคะ กำไรคือ...ได้ใช้คะ



- Chanel หรือ Hermès อันไหนน่าลงทุนกว่ากัน

อันนี้ให้ย้อนกลับไปอ่านข้อแรกอีกรอบ และต้องถามตัวเองว่าชอบแบรนด์ไหนมากกว่ากัน ถ้าเงินถึงเงินเย็น ๆ เงินเยอะ ๆ ก็เข้าคอกม้าไปเลยละ C B K ราคาขึ้นตลอด และริเซลท์กันแพงใช้ได้เลยละ ช่วงพีค ๆ นี่คือ สองเท่ากันเลย เทคนิคในการจะเก็งกำไร สำคัญเลย คือความรู้ละ จะมาซื้อสุ่มสุ่มทำหวังกำไรอย่างเดียวนี้บอกเลยว่ายากละ (ศึกษาหาข้อมูล สีไหนดี หนังสือไหน ขนาดไหน การดูแล การใช้งาน) และเงิน (เย็น ๆ เยอะ ๆ) ค่ะ ฮ่า ฮ่า ก็เหมือนเล่นหุ้นอะนะ จะซื้อแบบซื้อตามคนอื่นอย่างเดียว แคบอกรุ่นไหนดี สีไหนดี มันคงไม่ใช่ทั้งหมดนะ บางคนเก็งกำไร แต่เลือกสีไม่ใช่สีตลาด บางทีก็ต้องรอเนื้อคู่ นานเลย กว่า จะขายได้ ถ้าไม่ถอดใจซะก่อน ฮ่า ฮ่า และมีดังอย่างเดียว เดินเข้าซื้อไปก็ไม่ซื้อของให้ซื้ออีกต่างหาก ไม่ง่ายเลยใช้ไหมคะ และถ้าหวังกำไร มันก็ไม่ใช่แบบซื้อวันนี้ เดือนนี้ เดือนหน้าจะขาย ซื้อริเซลท์มาแบบแพงมาก อยากได้กำไรทันที อันนี้บอกเลยมีได้กำไรเหมือนกัน แต่น้อยและแบบมาจะดวงเลยละ จะบอกว่าซื้อจาก shop กำไรที่สุดก็ว่าได้นะละ (ยกเว้นน้องม้า) บางครั้ง บางรุ่น อย่างน้องแนลตอนนี้ในริเซลท์ก็ราคาดี ๆ กว่าหน้าบิลเยอะก็มีคะ

- กระเป๋ากับนาฬิกา ลงทุนอะไรดีกว่า

ส่วนตัวคิดว่า ใครชอบอะไรก็ทำอันนั้น ใครเงินเย็นเงินเยอะ เอาแบบที่ชอบเลยละ Rolex Patek ยิ่งไงก็ขึ้นคะ แต่ต้องเลือกให้ถูกรุ่นนะ ขึ้นมาก ขึ้นน้อย แต่... ไซค์จะ ได้กำไร โดยเฉพาะนาฬิกา ท่านควรซื้อได้จากซื้อโดยตรง (แต่ข้อปตอนนี้ก็ได้ของยากมาก ต้องเป็นลูกค้าเก่าก่อน ต้องพ่วง โยัยมากมายหลายสิ่ง) แต่ก็จะดีกว่ามาซื้อริเซลท์เพื่อเก็งกำไรน่าจะบอกเลย บอกอีกรอบเลยว่าซื้อกระเป๋าจะนาฬิกา ก็เหมือนเล่นหุ้น มีขึ้นก็มีลง มีจังหวะของเค้า จังหวะไหนรีบซื้อ จังหวะไหนควรขาย ทั้งกระเป๋าและนาฬิกาดังนั้น กำไร คือซื้อไซค์ะ อยากให้มองแบบนี้ แต่ถ้าใครมีเงินเย็น ๆ การลงทุนในนาฬิกาก็น่าสนใจมาก ๆ เช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาหาข้อมูลก่อนการลงทุนคะ

- อยากได้มือหนึ่งซื้อในเซอป หรือ ริเซลตี้

คำตอบง่ายมาก ถ้าในเซอปมีของให้ซื้อ ได้จากเซอปโดยตรงส่วนใหญ่ก็ดีกว่าอยู่แล้วนะ มันเป็นฟิลลิ่งด้วย มันได้จับได้ลอง มันปลื้มมากกว่านั้นละ แต่ความที่การได้ของจากเซอปโดยตรง โดยเฉพาะ น้องแนล กับน้องส้ม บางรุ่น เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย บางใบกว่าจะได้มา ต้องทำยอด โดนพ่วงกันยาว เป็นทางยาว ต้องซื้อเสื้อผ้า นาฬิกา fine jewelry บลาบลาบลา ก่อนก็มี การเลือกซื้อจากร้านริเซลท์จึงเป็นอีกทางเลือกที่เราไม่ต้องรอคิว รอของ ร้านริเซลตี้ ๆ น่าเชื่อถือ และบางครั้งก็ปล่อยราคาดีกว่าซื้อก็มี มีเยอะหลายร้านมาก เลือกซื้อกันได้ตามความชอบเลยละ



- ซื้อมือสอง หรือริเซลท์ต้องดูอะไรบ้าง ซื้อจากร้านไหนดี

ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องดูแท้ปลอม การเลือกซื้อจากคนขายที่มีตัวตนชัดเจนนี้สำคัญมาก มีความรู้ความชำนาญ หรือเป็นร้านที่มีเครดิต มีประวัติการซื้อค้าที่ดีก็เป็นตัวช่วยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจในการซื้อ ไม่โดนหลอก และได้ของดี แต่เดี๋ยวนี้อะนะ ความที่ตลาดริเซลท์เติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงโควิด ร้านที่มีผู้ติดตามเยอะ ๆ ก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อถือได้ 100% เสมอไป เป็น account ฝึก็มีเยอะเหมือนกัน ก่อนซื้อก็ดูกันนาน ๆ ให้เช็คเครดิตให้ถี่กันก่อนคะ ต้องระวังมาก ๆ เลยเวลาซื้อ หลายคนกังวลเวลาซื้อริเซลท์ ในเรื่องของ การมีอุปกรณ์ครบไหม มีใบเสร็จไหม บางคนฝั่งหัวว่าอุปกรณ์ครบพร้อมใบเสร็จคือซัวร์ อยากบอกว่า ไม่จริงเลยค่า และใบเสร็จไทยหรือ ตปท สำคัญแค่ไหน อาจจะบอกว่า ทุกอย่างสามารถหาได้หมดคะ ไซค์ะ มันมีขายหมดคะ สมออุปกรณ์ได้ทั้งนั้น แถมเดี๋ยวนี้ ล้ากันไปขนาด photoshop ใบเสร็จกันมาก็มีให้เห็นแล้ว ดังนั้นดูหลัก ๆ ที่สำคัญเลยคือ ดูที่ตัวกระเป๋าคะ กระเป๋าปลอมคือ ปลอมกระเป๋าแท้ก็คือแท้ ไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ หรือใบเสร็จนี่ ที่เหลือถ้ามีก็ตีไม่มีก็ไม่เป็นไร ยกเว้นว่าไอ้โ ออุปกรณ์ยังปลอม แบบนี้ไม่ต้องพูดกัน กระเป๋าจะเหลือหรือ ตัดตกไปเลยละ แบบนี้อย่าไปซื้อ หรือสุดท้าย ถ้าเราอยากเพิ่มความมั่นใจว่าเราได้ของแท้แน่นอน ตอนนี้มีสถาบันที่มีครูที่มีความรู้ความชำนาญ รับผิดชอบกระเป๋าแท้ปลอม รวมไปถึงสอนดูกระเป๋าแท้ปลอมด้วย โดยเราสามารถส่งภาพ หรือส่งของไปตรวจสอบพร้อมทั้งออกไป certificate ให้เราแบบครบวงจรด้วย หรือใครสนใจอยากมีความรู้ติดตัวไว้ซื้อปิ้งมือสอง หรือริเซลท์ แบบไม่โดนหลอกง่าย ๆ ก็ลองไปสมัครเรียนรู้ดูได้นะคะ ตื่นตาตื่นใจและได้ความรู้มากมาย สนุกดีคะ เหมือนเล่นเกม Catch Fake จับผิดภาพงานแบบนี้หมอบินอย่างพวกเราน่าจะถนัดและทำได้ดีนะคะ อออิ

สุดท้าย การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะทำอะไรควรศึกษาหาความรู้คะ อยากซื้อปิ้งอย่างสนุก เลือกซื้อของที่เรารชอบ และได้ใช้งานดีที่สุดคะ ส่วนถ้าใช้เบื่อแล้วอยากขาย กำไร ก็คือการได้ไซค์ะ ถ้าได้ตั้งด้วย ก็ถือเป็นโบนัสไปคะ ♥

